

เรื่องโทษแผนอุ้มราคาขาย

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายยางพาราในปี 2559 เน้นดำเนินการ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.การกำหนดผลผลิตยางพารา และคุณภาพยางพารา 2.การแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า 3.การสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศนอกจากนี้ยังมีนโยบายรณรงค์ส่งเสริมด้านอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง เช่น การปลูกพืชแซมหรือคลุมดิน การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดย กยท. ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปลูกกรีดยาง เก็บ ให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายระยะ 3 ปี จำนวน 77,000 ราย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 6,072 ราย

สำหรับมาตรการเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ จากโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ มีการสรุปความต้องการใช้ยางแล้ว โดยปี 2559 จำนวน 60,000 ตัน และปี 2560 มีหน่วยงานเสนอความต้องการใช้ยางเข้ามาขณะนี้ 30,000 ตัน ซึ่งปัจจุบันยางในสต็อก กยท. มี 2,000 กว่าตัน ซึ่งกำลังดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่ยื่นใบสั่งซื้อเข้ามาภายในเดือน มิ.ย.นี้ ส่วนด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา ได้ทำโครงการ คือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราเพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปเบื้องต้น โดยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ยื่นกู้จำนวน 209 ราย ได้รับอนุมัติจาก ธ.ก.ส.แล้วจำนวน 95 ราย วงเงิน 490 ล้านบาท.

‘บิกซ์ตร’เร่งกยท.เดินหน้าตามแผน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงได้กำหนดนโยบายด้านยางพารา ในฤดูกาลผลิตปี 2559 โดยได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เน้นดำเนินการ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.การกำหนดผลผลิตยางพารา และคุณภาพยางพารา 2.การแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า 3.การสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งในปีนี้ กยท.จะต้องเร่งดำเนินโครงการ และแผนงานต่างให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการ กยท. กล่าวว่า กยท.เตรียมปรับแผนการดำเนิน

การเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปลูกกรีด เก็บ ให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายระยะ 3 ปี จำนวน 77,000 ราย ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 6,072 ราย นอกจากนี้ยังมีแผนจะขยายตลาดส่งออกยางพาราไปยังตลาดใหม่มากขึ้น โดยวันที่ 6-8 มิถุนายนนี้ มีแผนจะเดินทางไปนครมุมไบ ประเทศอินเดีย เพื่อเปิดตลาดยางพาราไทยในอินเดีย ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ จากข้อมูลพบว่า อินเดียต้องการยางพาราถึงปีละ 9 แสนตัน แต่ผลิตได้เพียงปีละ 4-5 แสนตัน

ยางพาราพุ่งดันยอดกระบะโต

● ส.อ.ท.ปลื้มผลิตยานยนต์เกินเป้า

นายสุรพงษ์ โพลิชูพงษ์พาณิชย์ รองประธาน และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตลาดรถยนต์เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีข่าวดี จากยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศจำนวน 57,574 คัน ขยายตัว 31.63% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากสัดส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเดือนนี้อยู่ที่ 41.65% จากปกติจะมีสัดส่วนไม่เกิน 40% ทั้งนี้ เมื่อแยกประเภทรถยนต์พบว่ายอดผลิตรถยนต์นั่งเพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 25,587 คัน เพิ่มขึ้น 19.08% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง รถกระบะขนาด 1 ตัน เพิ่มขึ้น 47.74% จาก 20,288 เป็น 30,122 คัน แบ่งเป็นการผลิตรถกระบะดัดแปลงเนกประสงค์ (พีพีวี) จำหน่ายในประเทศเดือนนี้เดือนเดียวเพิ่มขึ้นถึง 207.73% จาก 1,941 คัน เป็น 5,973 คัน

รถกระบะดับเบิลแค็บ เพิ่มขึ้น 68.04% จาก 4,941 คัน เป็น 8,303 คัน และรถกระบะบรรทุก เพิ่มขึ้น 17.33% จาก 13,506 คัน เป็น 15,846 คัน

“ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขายในประเทศเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 1.7% ถือเป็นเดือนแรกของปีนี้ที่ยอดขายในประเทศสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งยอดขายรถพีพีวีที่เพิ่มขึ้น 92% และยอดขายรถกระบะเพิ่มขึ้น 13% เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศที่ค่อยๆ ฟื้นตัวจากการลงทุนและการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เริ่มเห็นผลในแง่การอัดฉีดเม็ดเงินเข้าถึงระบบ ประกอบกับกำลังซื้อของคนในประเทศเริ่มกลับมา หลังสถานการณ์ราคาลินค่าเกษตรที่เคยตกต่ำบรรเทาลง อาทิ ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ยอดขายรถกระบะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะยอดขาย

ในภาคใต้ที่สูงขึ้นชัดเจน” นายสุรพงษ์กล่าว นายสุรพงษ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม พบว่าการส่งออกรถยนต์เดือนเมษายน ลดลง 2% อยู่ที่ 80,491 คัน เพราะการส่งออกรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (อีโคคาร์) ลดลง แต่มูลค่าการส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้น 10.18% จากการส่งออกรถพีพีวีเพิ่มขึ้นถึง 126% เนื่องจากราคาสูงกว่ารถอีโคคาร์ โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และเอเชีย ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยอดการผลิตเพื่อส่งออกเดือนเมษายน พบว่าเพิ่มขึ้น 0.54% จากช่วงเดียวกันปีก่อน มาอยู่ที่ 80,663 คัน ถือเป็นเดือนแรกของปีนี้ที่การผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะยอดผลิตรถพีพีวีที่เพิ่มขึ้น 87.22% จาก 4,343 คัน เป็น 8,131 คัน และรถกระบะบรรทุกเพิ่มขึ้น 19.59% จาก 11,735 คัน เป็น 14,034 คัน ทำให้ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 11.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 123,968 คัน มาอยู่ที่ 138,237 คัน

นายกฯ ลุยแก้ภัยแล้ง

สั่ง 3 กระทรวงบูรณาการ

พายุถล่มได้อ่วม! “สงขลา” สวนกล้วย-พืชผลทางการเกษตรชาวบ้านพังราบจว. จ่อประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน 11 อำเภอ “ยะลา” วาดภัยซ้ำบ้านเรือนปชช. ใน 3 อำเภอเสียหายร่วม 400 หลัง ส่วน “สตูล” เกิดเหตุสลด! ลมแรงพัดต้นไม้ใหญ่โค่นทับบ้านสาวใหญ่รับเคราะห์ดับสยอง 1 ญาติเจ็บ 5 ขณะที่นายกฯ พาดคะตติดตามแก้ภัยแล้งเมืองโคราช จัมท.-กษ.-พณ.บูรณาการเร่งรัด

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานความเสียหายจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่หลายอำเภอของจ.สงขลา วานนี้ (24 พ.ค.) ว่า ที่บ้านหน้าโตน หมู่ 7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ สวนกล้วยของ นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ อายุ 45 ปี ในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งเป็นจุดเรียนรู้อาชีพเสริมยางพารา ถูกลมพายุพัดหักโค่น และล้มแบบถอนรากถอนโคนนับร้อยต้น เบื้องต้นได้แจ้งไปยังอำเภอเพื่อเร่งช่วยเหลือเยียวยาแล้ว นอกจากนี้ในพื้นที่หมู่ 7 ต.ทุ่งตำเสา ยังมีเกษตรกรกว่า 10 ราย ที่พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยล่าสุดทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) จ.สงขลา ได้รับรายงานว่ามีพื้นที่ 11 อำเภอ จากทั้งหมด 16 อำเภอของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจังหวัดเตรียมประกาศเป็นเขตผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว

ที่ จ.ยะลา เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ยะลา ได้เร่งสำรวจความเสียหายจากฝนตกและลมกระโชกแรงพัดถล่มพื้นที่ 3 อำเภอ 17 ตำบล คือ อ.เมืองยะลา, อ.ยะหา

■ นายกฯ

ต่อจากหน้า 1

และ อ.รามัน มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวม 393 หลังคาเรือน แบ่งเป็น อ.เมืองยะลา จำนวน 323 หลัง, อ.ยะหา 40 หลัง และ อ.รามัน บ้านเรือนเสียหาย 30 หลัง ทั้งนี้ทางจังหวัดได้จะเร่งให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

ส่วนที่ จ.สตูล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นเนื่องจากถูกลมพายุพัดลงมาทับบ้านหลังหนึ่งใน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง พังเสียหายทั้งหลัง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นางจรรย์จანი หัดล่า อายุ 48 ปี และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 5 คน นอกจากนี้พายุยังได้พัดถล่มหลายพื้นที่ของจังหวัด โดยเฉพาะที่ อ.เมือง มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก รวมถึงยังเกิดคลื่นลมแรงจนชาวบ้านไม่สามารถออกหาปลาได้

ด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) ประกาศเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี, ตราด, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต และกระบี่ โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ระมัดระวังและเตรียมพร้อมป้องกันด้วย

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังเดินทางพร้อม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อ

ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ จ.นครราชสีมา ว่า มาขอดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำมูลที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณลงมาจำนวนหนึ่งแล้ว ซึ่งคิดว่ายังไม่เพียงพอ จึงต้องหารือกันว่าจะทำอย่างไรต่อไป เพราะในปีหน้าทุกภาคส่วนจะต้องเร่งรัดให้เกิดผลต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งปัจจัยการผลิต การควบคุมการผลิต การตลาด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มหาดไทย และพาณิชย์ ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกันในเรื่องของการทำงาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ

ศรีสะเกษ-ระยองMOUซื้อขาย พัฒนาตลาดยางพาราสหกรณ์

ศรีสะเกษ : นายมาโนช ชลวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาตลาดยางพาราของสหกรณ์พร้อมร่วมเจรจาซื้อขายยางแท่ง STR 20 ณ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ

นายมาโนช กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งด้านการตลาดยางพารา โดยสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงจะซื้อขายยางแท่ง STR 20 จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ได้ลงนามซื้อขายยางแท่ง STR 20 ของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด จำนวน 308,700 กิโลกรัม โดยกำหนด ณ ราคาหน้าโรงงานผลิตในราคา กิโลกรัมละ 47 บาท รวมมูลค่า 14,508,900 บาท และสหกรณ์นิคม

เขาพนมสาทร จำกัด ได้ลงนามซื้อขายยางแท่ง STR 20 ของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด จำนวน 102,960 กิโลกรัม โดยกำหนด ณ ราคาหน้าโรงงานผลิตในราคา กิโลกรัมละ 47 บาท รวมมูลค่า 5,685,120 บาท ซึ่งสรุปมูลค่าการซื้อขายยางพาราจากการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ รวม 429,660 กิโลกรัม มูลค่ารวม 20,194,020 บาท โดยทั้งสองสัญญาตกลงกันว่าสินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นสินค้าคุณภาพเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามมาตรการส่งออกของกรมวิชาการเกษตร และมีกำหนดส่งมอบ ณ หน้าโรงงานผลิตภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นี้

นายมาโนช กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ คาดเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาดธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาตลาดยางพาราของสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษและสหกรณ์เครือข่าย รวมทั้งจะเป็นผลดีต่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดศรีสะเกษ



รับมอบเครื่องจักรกล...นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบเครื่องจักรกลการเกษตร (รถเกี่ยวนาพร้อมอุปกรณ์) ให้แก่สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด งบประมาณ 1,200,000 บาท ภายใต้โครงการบริการจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา) ซึ่งเป็นงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อบริการสมาชิกในการช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยมีนายสมัย บุรีพัฒน์ ประธานกรรมการดำเนินการฯ และนายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ขันธ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

สหกรณ์การเกษตรโพธิ์พิสัย จำกัด



ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรโพธิ์พิสัย จำกัด

เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ที่มีหลักการบริหารงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ **“ยึดถือผลประโยชน์สมาชิก**

และสหกรณ์เป็นที่ตั้ง บริหารด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่”

สหกรณ์ฯ ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2517 และได้เริ่มดำเนินงาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2517 มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 300 คน ในเขตอำเภอโพธิ์พิสัย โดยเช่าอาคารอยู่ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ และต่อมาย้ายมาเช่าอยู่ถนนหลังวัดภิรมยาราม จนกระทั่งได้ซื้อที่ดินจำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวมทั้งหมด 16 ไร่เศษ เป็นเงิน 160,000 บาท ในปี พ.ศ.2526 และได้สร้างอาคารสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ 13 ถนน หนองคาย-บึงกาฬ ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย จนถึงปัจจุบัน



การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ฯ ได้แก่

ให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิกตามวัตถุประสงค์ในการนำไปลงทุนด้านการเกษตร โดยแยกเป็นเงินกู้ 2 ประเภท คือ เงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ระยะปานกลาง ให้บริการด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวของสมาชิก ได้แก่ เงินรับฝากออมทรัพย์ และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ให้บริการด้านจัดหาปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ยาปราบศัตรูพืช ตลอดจนทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตอื่นๆ นำมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกตามระบบการรวมซื้อ โดยสำรวจความต้องการของสมาชิกก่อนมีการจัดหาเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการจัดซื้อและการขนส่ง ซึ่งจะทำให้สมาชิกได้ซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเป็นธรรมและได้ปริมาณตามความต้องการ และให้บริการสถานีน้ำมัน ได้แก่ ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91,95

สำหรับกิจกรรมเรียนรู้ที่น่าสนใจของสหกรณ์ฯ ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้การให้บริการสถานีบริการน้ำมัน ตั้งแต่กระบวนการขาย การส่งซื้อน้ำมัน กิจกรรมเรียนรู้การบริหารธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก และกิจกรรมเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อ รับฝากเงิน และระบบงานต่างๆ ของสหกรณ์ฯ

ความมุ่งมั่นของ “อติสร เหล่าสะพาน” เกษตรกรบ้านดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ที่จะสืบสานวิถีพออยู่พอกิน โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตัวเอง ครอบครัวยุ และชุมชน จนช่วยให้คนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ ทั้งนำมาพัฒนาท้องถิ่นจนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ



มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าไปศึกษาดูงานต่อเนื่อง

ด้านการพัฒนาชุมชน กำนันบอกว่า จากที่คนในชุมชนหมกมุ่นกับอบายมุขต่างๆ หลังตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ แล้ว จึงจัดโครงการขจัดปัญหาเหล่านี้ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จนประสบผลสำเร็จเป็นหมู่บ้าน

‘อติสร เหล่าสะพาน’ ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชน

อติสร เหล่าสะพาน ในวัย 48 ปี ย้อนให้ฟังว่า ครอบครัวยุทำอาชีพเกษตรกรรมควบคู่กับตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนมัน ช่วงหนึ่งก่อนขยับเป็นกำนัน ต.ขามเรียง ถึงปัจจุบัน

กำนัน บอกว่า เมื่อก่อนหมู่บ้านดอนมันแห้งแล้งมาก ดินเค็ม ปลูกพืชผักไม่ได้ ไม่มีคลองส่งน้ำต้องคอยนำฝนอย่างเดียว ขณะที่คนในชุมชนก็หมกมุ่นกับอบายมุข ทั้งยาเสพติด การพนัน ความแตกแยก ตัวเองในฐานะผู้นำชุมชนจึงนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ในพื้นที่ เพื่อมุ่งให้ชุมชนรู้จักพึ่งตนเอง มีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน

ปี 2547 จึงลงมือปฏิบัติด้วยเปิดพื้นที่ของตนเอง เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ขอนขา ปลูกผักไร้สารพิษ โดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติ สร้างแหล่งเก็บน้ำ ฯลฯ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้าน ซึ่งผลผลิตจากพื้นที่นี้สร้างรายได้ สร้างอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม และกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ที่ปัจจุบัน



ปลอดความยากจน ทั้งเป็นแหล่งอบรมบ่มนิสัยผู้กระทำความผิด โดยสำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ก่อนพ้นโทษ

จากที่บ้านดอนมัน โดยการนำของกำนัน อติสร เหล่าสะพาน ได้รับรางวัลหมู่บ้านพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง เป็นหมู่บ้านปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข ฯลฯ ทำให้เขาได้รับพระราชทานรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชน และเครือข่าย

● ธาณี กุลแพทย์ ●

ราคายาง

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด มิถุนายน 2559 กรกฎาคม 2559
 กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา

ยางแผ่นรมควัน


ชั้น 1	56.45	56.20	56.65	56.40
ชั้น 2	55.85	55.60	56.05	55.80
ชั้น 3	55.30	55.05	55.50	55.25
ชั้น 4	55.00	54.75	55.20	54.95
ชั้น 5	54.55	54.30	54.75	54.50

ยางแท่ง

STR5L	62.00	61.75	62.20	61.95
STR20	45.50	45.25	45.70	45.45
น้ำยางข้น 60% (Concentrated Latex 60%)	41.50	41.25	41.70	41.45

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสามหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 25 พฤษภาคม 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้

ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 54.57 บาท ปรับลดลง 0.88 บาท

ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.57 บาท ปรับลดลง 0.88 บาท

ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 50.50 บาท ปรับลดลง 1.50 บาท

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 57.20 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.30 บาท

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 55.27 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.38 บาท

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 52.50 บาท ราคาคงที่

ยางฟอง กิโลกรัมละ 52.52 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.52 บาท

ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 45.45 บาท ราคาคงที่

สถานการณ์ราคายางประจำวัน มีปริมาณยางแผ่นรมควัน เข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 34,439 กิโลกรัม ราคาน้ำยางสด กิโลกรัมละ 50.50 บาท ปรับลดลง 1.00 บาท ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 51.77 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเสนอขายอยู่ที่ 54.09 บาท ต่อ กก. ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 55.01 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.35 บาท ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 51.97 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.25 บาทต่อกิโลกรัม


ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : สุขุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วรรณวิไล สนิทผล

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

จ.ปัตตานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา

 แหล่งที่มา : สวท.ปัตตานี

 วันที่ข่าว : 23 พฤษภาคม 2559

สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่อำเภอยะรัง

วันนี้ (23 พ.ค. 59) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเกาะมาวี หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายอำนาจ ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ของตำบลเกาะมาวี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรชาวตำบลเกาะมาวี อำเภอยะรังเข้าร่วม กว่า 200 คน

นายอำนาจ ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ตำบลเกาะมาวี เป็น 1 ใน 12 ตำบลของอำเภอยะรัง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และสวนผลไม้ ซึ่งที่ผ่านมาชาวสวนยางพาราประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอจึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อหาวิธีลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้แก่ชาวสวนยาง เช่น การผสมปุ๋ยใช้เอง การเพาะเชื้อกำจัดศัตรูพืชใช้เอง รวมทั้งการทำอาชีพเสริม เช่น เพาะเห็ดฟาง หรือการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา เช่น ลองกอง มังคุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นำความรู้เกี่ยวกับการปลูกส้มโอ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของอำเภอยะรังมาเผยแพร่เพื่อเป็นทางเลือกด้วย

ด้านนายสมมาแอ มะมิง เกษตรอำเภอยะรัง กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีการให้ความรู้แก่เกษตรกรเป็นฐานเรียนรู้ โดยจัดขึ้นบริเวณสวนยาง มีฐานความรู้ทั้งสิ้น 5 ฐาน มีเจ้าหน้าที่และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ ได้แก่ ฐานการกรีดยางที่เหมาะสม สอนวิธีการลับมีดกรีดยาง และวิธีการกรีดยางที่ได้น้ำยางมากที่สุดโดยหน้ายางไม่เสีย ฐานการปลูกพืชร่วมยาง แนะนำชนิดและวิธีการปลูกพืชเสริมร่วมกับยางพารา รวมทั้งการทำอาชีพเสริม เช่น เพาะเห็ดฟางด้วยทะเลาะปาล์ม ฐานการกำจัดศัตรูพืชและโรคยางพารา เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดวงเนตร จิระรังสีมา

Rewriter : วรัญญา นันตาแก้ว

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>